
 
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ 

นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2552 
วันจันทรท่ี  16  กุมภาพันธ  2552 

ณ หองประชุมสารนิเทศ  อาคารบริหาร 
 
 
1. เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ไมมี 

 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไมมี 
 
3. เรื่องสืบเนือ่ง 
 ไมมี 
 
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดตั้งสํานกัวชิาพยาบาลศาสตร 
 มติ ใหความเห็นชอบใหนําเสนอขอพิจารณาเรื่อง (ราง) โครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร และขอใหทบทวนการ

เปดรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 แกสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมอบ
ใหสํานักวิชาแพทยศาสตรรวบรวมและจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สตัยธรรม) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
เลขานุการสภาวชิาการ 
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ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที ่4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดตั้งสํานกัวชิาพยาบาลศาสตร 
 อธิการบดีแจงตอท่ีประชุมวา ดวย มทส. จะคงความเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี  และจะคงความเปนมหาวิทยาลัยเดียว และมีขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรท่ีวา การขยายตัวตองเปนไป
อยางระมัดระวัง คุณภาพตองมากอน จายปุบจบแนตองไมมี น่ีคือจุดยืนของมหาวิทยาลัยท่ีมีรวมกัน  
 เม่ือเริ่มกอต้ังมหาวิทยาลัยโดยพระราชบัญญัติ หรือโครงการกอสรางก็ดี มทส. ไดประกาศเจตนารมณวา 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยี น้ัน ก็ดวยโครงสราง ซึ่งแตแรกเริ่มมี 5 สํานักวิชา คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสํานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร เม่ือมี
การรับนักศึษารุนแรกในป 2536 น้ัน รับเขามา 731 คน ซึ่งตอนนั้นก็ไดมีการพิจารณากันวา หากนักศึกษาจบการศึกษาจะให
ปริญญาอะไรสําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสํานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร และเนื่องจากการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาโดยเฉพากับสภาวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เน่ืองจากไมมีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ัน 
มทส. จึงตองรวมสํานักวิชาท้ังสองเขาดวยกันเปนสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ในที่สุดสาขาวิชาท่ี มทส. ผลิตบัณฑิตไปนั้น ถามี
สภาวิชาชีพควบคุมอยูน้ัน ก็จะมีท้ังเกณฑทางวิชาการและวิชาชีพควบคุมอยู ในป พ.ศ. 2538 เปดไดเปนปท่ี 3 ทางรัฐบาล
ขอรองให 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยนเรศวร เปดรับแพทย เพราะประเทศไทยเจอ
ภาวะแพทยขาดแขลน มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดต้ังคณะแพทยศาสตรตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไดดําเนินการกอน มทส. 1 ป 
แตเน่ืองจาก มทส. ยึดปรัชญาซึ่งถือเปนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย คือ เรื่องของรวมบริการประสาน จึงไดจัดทําโครงการจัดต้ัง
เปนระบบวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยพอยื่นไปคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ไดรับทราบวา ไมตรงกับมติ ครม. จึงขอใหทําโครงการใหม
โดยไดจัดต้ังเปนสํานักวิชาแพทยศาสตร  มทส. จึงไดดําเนินการจัดต้ังสํานักวิชาแพทยศาสตร โดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้
จะตองไดรับการอนุมัติจาก ครม. กอน ตองใหกฤษฎีกาตีความวา สํานักวิชาของ มทส. ไมจําเปน แตถาเกี่ยวของกับ
งบประมาณก็ตองนําเสนอ ครม. เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา เรื่องของโครงการระบบวิทยาศาสตรสุขภาพ น้ี ซึ่งเปนกลุมเปนกอน
ซึ่งเปนอีกวงหนึ่งของการทําโปรแกรมทรัพยากรของมนุษยของมหาวิทยาลัย ไดคิดมาต้ังแตป 38,39 ต้ังแตสมัยของอธิการบดีผู
กอต้ัง ในที่สุดนับแตป 39 จึงถึงป 48  ไดมีการทําความรวมมือระหวาง มทส. กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดใหโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา เปนโรงพยาบาลเครือขายของเรา ปรากฏวาเกิด   ในป 49  ครม. ไดอนุมัติ Maga Project ขึ้นมา ให
กระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทยศาสตร ซึ่ง มทส. ก็เปนมหาวิทยาลัยหน่ึงที่ตองเปนผูผลิตดวย  ในที่สุดก็เปดแพทย เม่ือ มทส. 
มีความคิดท่ีจะเปดต้ังแตป 2539 แลว เราก็จัดต้ังสาขาวิชาขึ้นมามากมาย โดยไดดูแบบจากมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาล
รามาธิบดี คือ สวนที่เปนปรีคลินิก ของใหอยูภายใตการดูแลของสํานักวิชาวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิชาพยาธิวิทยาใหไปเปน
สาขาวิชาของสํานักวิชาแพทยศาสตร จึงเห็นไดมีอาจารยหลายทานท่ีจบทางปลีคลินิกอยูในสํานักวิชาวิทยาศาสตร เห็นผลก็คือ 
การรวมบริการประสานภารกิจ ไมวาจะเปดสัตวแพทยในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไมวาจะเปดสาขาวิชาใด ก็จะใชรวมกัน 
กอนที่คิดวาจะเปดรับนักศึกาพยาบาลศาสตรไดไป ก็ไปเลียนแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี ในที่สุดก็มี
ตัวแทนสภาการพยาบาลมาเยี่ยม มทส. เพ่ือใหการรับรอง เพราะเปนสถาบันวิชาชีพควบคุมอยู 2 ชุด ชุดสุดทายมาพบเมื่อ 10 
กวาวันท่ีแลว มาคนพบวา ตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสาขาการพยาบาล อยู 17 แหง และจะมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาการ
พยาบาลบอกวา สํานักวิชาแพทยศาสตรท่ีมีสาขาวิชาพยาบาลศาสตรอยูน้ันไปลอกเลียนแบบมาจากอันท่ีไมปกติ แตท่ีอื่น คณะ
พยาบาลศาสตรจะเปนอิสระ พอทราบก็ไดนําความไปกราบเรียนทานนายกสภามหาวิทยาลัย พอบอกปญหาไป ทานก็บอกวา
ปญหานี้เคยเจออยูครั้งหนึ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งก็แยกออกมาจาก และตอนไปตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กอ
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แยกออกมาเปนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ถาเรามีโปรแกรมที่จะรับนักศึกษาใหทันจะทําอยางไร เพราะดวยขั้นตอนตองผานสภา
มหาวิทยาลัยจึงเรียนขออนุมัติบรรจุเปนวาระเขาสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 กุมภาพันธน้ี จึงไดเรียนเชิญกรรมการมาประชุมใน
วันน้ี  
 อธิการบดีมอบใหคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร และอาจารย ดร.ศรีเกียรติ  อนันตสวัสด์ิ ผูแทนคณาจารย
สํานักวิชาแพทยศาสตร ในฐานะหัวหนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรนําเสนอเพิ่มเติมวา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมี
แผนที่จะเปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 โดยสํานักวิชาแพทยศาสตร ไดยื่นเสนอรายงาน
ประเมินตนเองเพื่อใหสภาการพยาบาลพิจารณาการรับรอง ตามขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการรับ
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ  พ.ศ. 2552 และสภาการพยาบาลไดดําเนินการตรวจเยี่ยมแลว จํานวน 2 
ครั้ง ดังน้ี 

1) ครั้งที่ 1 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2551 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมาตรวจประเมิน ไดแก 1. รองศาสตราจารย  ดร.ดรุณี  
รุจกรกานต  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรวดี  เธียรพิเชฐ  3. อาจารย ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง ซึ่งผลการตรวจประเมินตาม
มติคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2551 มีมติ ยังไมสามารถใหการรับรอง 
สํานักวิชาแพทยศาสตร ในปการศึกษา 2551 เน่ืองจากมีบางขอกําหนดไมเปนไปตามเกณฑ  

2) ครั้งที่ 2 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมาตรวจประเมิน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุ
นทราวดี  เธียรพิเชฐ  2. รองศาสตราจารย  ดร.ศิริอร  สินธุ และ 3. ผูชวยศาสตราจารยนันทวรรณ  เภาจีน ซึ่งผลการตรวจ
ประเมินดวยวาจา คณะผูประเมินฯ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นตรงกันวา องคกรและการบริหาร ยังไมเปนไปตามเกณฑ 
ประกอบดวย 

- ขอ 1.1 ยังไมเปนสถาบนัอุดมศึกษาทีไ่ดรับอนุญาตใหจัดต้ังใหมตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด 
- ขอ 1.5 ไมมีผูบริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเทาเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหน่ึง/ผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหน่ึง และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญา
โททางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา และเปนอาจารยประจําใน
สถาบันการศึกษามาไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษา
ไมนอยกวา 3 ป 

- ขอ 1.7 ไมมีผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทาอยางนอย 1 คน ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ชั้นหน่ึง และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโททางการพยาบาล/วิทยาศาสตร
สุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา และเปนอาจารยประจําในสถาบัน การศึกษามาไมนอยกวา 5 ป 

ท้ังน้ี คณะผูประเมินไดใหขอเสนอแนะวา จะตองจัดต้ังเปนสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จึงจะผานเกณฑ ซึ่ง
ทานอธิการบดีไดรับทราบขอมูลและมีดําริใหจัดทําโครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล และตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย สามารถรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดตามแผน ในปการศึกษา 2552 สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร จึงไดจัดทํา (ราง) โครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2552 ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 
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  ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวาง พรอมทั้งมีขอสังเกตและขอเสนอในประเด็นเพื่อ
พิจารณา ดังน้ี 

1. จากขอมูลท่ีประกอบการพิจารณาการเปดหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เสนอตอสภา
วิชาการที่ ผานมา ไมไดแจงขอมูลเกณฑการรับรองสถาบันและไมไดระบุเรื่องเงื่อนไขการตั้งสํานักวิชาเลย เงื่อนไขน้ีมาปรากฏที
หลัง ซึ่งก็ยังไมไดรับแจงอยางเปนทางการจากสภาการพยาบาล แตไดรับแจงดวยวาจาเทาน้ัน ดังน้ัน จึงทําใหการไดรับขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาไมเพียงพอเทาท่ีควร  
  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตรไดมีการชี้แจงเหตุผลความจําเปนวา เน่ืองจากแรกเริ่มไดเลียนแบบจาก
รามาธิบดี แตตอมาสภาการพยาบาลตองการใหมีมาตรฐานเดียวกัน คือ จัดต้ังเปนสํานักวิชา หรือคณะวิชา ประกอบกับขณะที่
สภาการพยาบาลมาตรวจครั้งแร (17 เมษายน 2551) ยังไมมีอาจารยพยาบาลเปนอาจารยประจํา 

2. เห็นควรใหมีการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร แตขอใหมีการพิจารณากันอยางรอบคอบ โดยควรมี
แผนการดําเนินการที่ชัดเจน และเปนขั้นตอน เพราะการเปดสํานักวิชาใหมจะทําใหมหาวิทยาลัยมีภาระในดานตาง ๆ อีกเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะระบบการบริหารงานดานตาง ๆ เชน บุคลากร และงบประมาณ เปนตน  
  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตรไดมีการชี้แจงวา ขณะนี้มีอาจารยพยาบาลเปนอาจารยปกติของ มทส. ครบ
ตามเกณฑสภาวิชาชีพแลว มีบุคลากรสายปฏิบัติการแลว ไมมีการลงทุนดานอาคารสถานท่ี เพราะใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา มหาราชินี กอปรกับมีการใชครุภัณฑตาง ๆ ในหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพรวมกับสํานักวิชา
แพทยศาสตร 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดวยวา การจัดต้ังสํานักวิชาใหมน้ัน ขัดกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเรื่องการ
ขยายตัวอยางระมัดระวัง ท่ีระบุวา ควรทําในสิ่งที่มีอยูใหดีกอนหรือไม เชน ควรพิจารณาวิเคราะหสํานักวิชาแพทยศาสตรกอน
วา ในสํานักวิชาแพทยศาสตรมีอะไรบางที่สําคัญและยังตองไดรับการพัฒนา ก็ควรทําในสิ่งตาง ๆ น้ีกอน  

 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตรไดมีการชี้แจงวา มิไดขัดกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกลาววา “ขยายตัวอยางระมัดระวัง มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการดําเนินงานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสวนที่สามารถทําไดดีท่ีสุดกอน ทําในสวนที่หนวยงานอื่นไมสามารถทําไดหรือทําไดไมเพียงพอ 
แตมีความตองการสูง ในชวง พ.ศ. 2550-2554” ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินการประกันคุณภาพจาก สมศ. รอบ 2 
อยูในระดับดีมาก ระดับที่ 2 ของประเทศ และระดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงควรผลิตพยาบาล เพราะมีความตองการ
สูงและมหาวิทยาลัยมีผลงานดีเยี่ยมมกโดยตลอด 

4. ในดานงบประมาณ ไมไดระบุแผนงบประมาณของสํานักวิชาพยาบาลศาสตรไว ดังน้ัน หากจะจัดต้ัง
สํานักวิชาพยาบาลศาสตรขึ้นใหม มหาวิทยาลัยควรตองมีแผนการจัดทํางบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณในการ
ดําเนินงานตาง ๆ  โดยแจกแจงรายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณตลอดหลักสูตรดวย ไมวาจะเปนดานบุคลากร 
สิ่งกอสราง ครุภัณฑ หรือทรัพยากรอื่น ๆ เปนตน 

5. สําหรับโครงสรางการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตรน้ัน มีปรากฏอยูในแผนระยะยาว 10 ป แตใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (2550 – 2554) ไมมีระบุไว ดังน้ัน จึงควรพิจารณากันอยางรอบคอบ
ดวย 
  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตรไดมีการชี้แจงวา โครงสรางการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตรน้ัน มีปรากฏ
อยูในแผนระยะยาว 10 ป โดยมีระบุในแผน 5 ป (2545-2549) แตไมมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง   
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6. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตพยาบาล ระหวางสํานักวิชา
แพทยศาสตร และโรงพยาบาลคายสุรนารี และบันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตพยาบาล ระหวางโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวย เพราะมีความไมสอดคลองกัน จะทําใหเกิดปญหาในภาย
หนา เชน คาตอบแทนหนวยฝก และคาตอบแทนหอผูปวยที่นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานหอผูปวยไมเทากัน การใหสิทธิในการสง
บุตร-ธิดา ของขาราชการหรือลูกจางในโรงพยาบาลคายสุรนารีเขาศึกษาฯ เปนกรณีพิเศษ ดวย เปนตน 

7. มหาวิทยาลัยควรมีเปาหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพวา มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป ควรจะพัฒนาเฉพาะกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือจะพัฒนาไปทั้ง 2 กลุม คือ กลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งก็ยังเปนปรัชญาของมหาวิทยาลัย   

8. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลกระทบของการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร และการเปดรับนักศึกษา ท่ี
มีตอ KPI ของมหาวิทยาลัยดวย  

9. ในสวนของการพิจารณาในประเด็นท้ังสองนี้ ควรจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวงในการดําเนินงาน
และเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาดวย  

10. การดําเนินโครงการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมวาจะเปนการเปดสอนหลักสูตรพยาบาล หรือการเปด
สถานพยาบาล 24 ชั่วโมง น้ัน มีความสําคัญมาก ไมควรคํานึงถึงประโยชนแตของมหาวิทยาลัย ควรคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชน และสังคมโดยรวม และโดยรอบดวย  

11. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ท้ังน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการในระยะที่ 1 คือการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว ดังน้ัน จึงควรที่จะดําเนินการกาวเขาสู
ระยะที่ 2 คือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ตอไป 

12. สภาการพยาบาลกําหนดใหจํานวนของอาจารย 1 คนตอนักศึกษา 8 คน จะทําใหภาระงานของคณาจารย 
แตกตางจากสํานักวิชาอื่น และขัดแยงกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีใชอัตราสวนดังกลาวสูงกวาท่ีสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/
สกอ. กําหนด ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรจะตองมีคําอธิบายที่ชัดเจนดวย  
  จากการพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวาง จึงใหมีการหยั่งเสียงในที่ประชุมสภาวิชาการ ใน 2 ประเด็น 
1) ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  และ 2) ขอความเห็นชอบใหทบทวนการเปดสอนหลักสูตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 โดยมีผลเปนดังน้ี 

1) ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
- กรรมการไมเห็นชอบในการจัดต้ัง  จํานวน  5 ราย  

   2) ขอความเหน็ชอบใหทบทวนการเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 
- กรรมการเห็นชอบใหมีการทบทวน  จํานวน 10 ราย จากกรรมการ 23 ราย 
 

  มติ ใหความเห็นชอบใหนําเสนอขอพิจารณาเรื่อง (ราง) โครงการจัดต้ังสํานักวิชาพยาบาลศาสตร และขอให
ทบทวนการเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 แกสภามหาวิทยาลัย
ตอไป โดยมอบใหสํานักวิชาแพทยศาสตรรวบรวมและจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
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 มติ 1. ใหความเห็นชอบการจัดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคําและ/หรือโลกิตติกา 
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